

ที่ รบ (บค)๐๐๑๖.๕ /ว ๑๑๐๑๖



ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรจังหวัดราชบุรี

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๑ เรื่อง ระดับความสำเร็จการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ (HR๔) ซึ่งกำหนดให้จังหวัดจะต้อง มีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการพัฒนา/การฝึกอบรม บุคลากร โดยให้มีการแสดงหลักเกณฑ์กลางที่ใช้ในการฝึกอบรม แสดงวิธีการสื่อสารถ่ายทอดหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินการพัฒนา/ฝึกอบรม นั้น

จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร จังหวัดราชบุรีขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการด้านการฝึกอบรมของจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่าต่อการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรโดยให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ratchaburi.go.th หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ พดตะเชือก)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร /โทรสาร. ๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐



ประกาศจังหวัดตราขบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร จังหวัดตราขบุรี

ตามทีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เรื่อง ระดับความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ (HR๔) ซึ่งกำหนดให้จังหวัดจะต้องมีระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการพัฒนา/การฝึกอบรมบุคลากร โดยให้มีการแสดงหลักเกณฑ์กลางที่ใช้ในการฝึกอบรม แสดงวิธีการสื่อสารถ่ายทอดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการพัฒนา/ฝึกอบรม นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการด้านการฝึกอบรมของข้าราชการจังหวัดตราขบุรีเป็นไปตามการพัฒนา ระบบราชการที่เน้นการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร และเป็นไปตามข้อกำหนดของตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร จังหวัดตราขบุรีและให้ทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรจังหวัดตราขบุรี ซึ่งมีรายละเอียดตามคู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมจังหวัดตราขบุรี แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ใช้สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรโดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดตราขบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๒. ผู้ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมบุคลากร ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรจังหวัดตราขบุรี ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรม

๓. ผู้ประเมินคุณภาพการฝึกอบรม ตามข้อ ๒ มีหน้าที่ประเมินและจัดส่งรายงานผลการประเมินตามแบบประเมินในคู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมจังหวัดตราขบุรี ซึ่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงผลการประเมินให้จังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่การดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากร สิ้นสุดลง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุเทพ โกมลภมร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราขบุรี